



Tài liệu

SINH HOẠT CHI ĐOÀN

THÁNG 9
2020

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH THANH HÓA

Tự hào thế hệ trẻ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

NỘI DUNG CHÍNH



Truyền thống



Thông tin thời sự



Sắc màu cơ sở



Ý NGHĨA LỊCH SỬ NGÀY QUỐC KHÁNH 2/9/1945

Nhắc đến ngày lễ Quốc Khánh 2/9 trong trái tim mỗi người Việt Nam lại bùng lên những cảm xúc thiêng liêng, xúc động, niềm tin kiêu hãnh và lòng tự hào dân tộc. Đây cũng là dịp để bất cứ người dân Việt Nam, kể cả kiều bào ta ở nước ngoài cùng hướng về Tổ quốc, cùng nhau tưởng nhớ những người anh hùng đã hy sinh bất khuất và biết ơn công lao của Bác Hồ vĩ đại – vị anh hùng dân tộc. Nhân dịp ngày lễ Quốc Khánh đang đến gần, chúng ta cùng nhau ôn lại những ý nghĩa lịch sử của ngày lễ trọng đại này. Đã là người Việt Nam thì ngày mừng 2/9 mang một ý nghĩa không thể nào quên, chính ngày 2/9/1945 đã đi vào lịch sử, là ngày độc lập dân tộc chấm dứt chế độ thực dân phong kiến ở nước ta, đồng thời mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tại quảng trường Ba Đình lịch sử trước hơn 50 vạn dân, chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt chính phủ lâm thời đọc Bản tuyên ngôn độc lập tuyên bố với nhân dân Việt Nam và thế giới: khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Với ý nghĩa lịch sử trọng đại này ngày mừng 2/9 đã được lấy làm ngày Quốc Khánh của Việt Nam.

1
THÁNG 9
2020



Tài liệu

SINH HOẠT CHI ĐOÀN

Ngày 2/9 như một mốc son chói lọi, như một “chứng nhân lịch sử” dù thời gian đã trôi qua nhưng những chiến tích vẻ vang của dân tộc vẫn còn mãi với thời gian, với bản tuyên ngôn bất hủ mà các thế hệ sẽ không thể nào quên.

Ngày Quốc Khánh mừng 2/9 không chỉ có ý nghĩa lịch sử to lớn mà còn như lời nhắc nhở thế hệ trẻ ngày nay khi sinh ra trong hòa bình, không phải chứng kiến cảnh đất nước chia cắt, súng đạn và chiến tranh, phải luôn luôn học tập, rèn luyện sao cho xứng đáng với câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, cũng như giáo dục lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của ông cha ta, đã kiên cường bất khuất đánh đuổi quân xâm lược bảo vệ Tổ quốc.

Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 đã trở thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện lời thề thiêng liêng trong ngày Lễ độc lập: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Với tinh thần đó mà cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong suốt hơn 70 năm qua.

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân ta đã và đang tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới toàn diện trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực sẽ còn nhiều diễn biến rất phức tạp, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời cơ và thách thức. Để tận dụng, phát huy tốt nhất thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, chúng ta cần đoàn kết một lòng với quyết tâm cao, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao đời sống của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nguồn: Sưu tầm

Diễn văn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại lễ kỷ niệm 75 Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020) diễn ra vào tối 28/8 tại Hà Nội.

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thưa Ngài Đại sứ Saadi Salama, Trưởng Đoàn Ngoại giao, các vị Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội,

Thưa các vị khách quý và các bạn,

1. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Lãnh đạo, các vị khách quý và các bạn đến dự lễ kỷ niệm trọng thể 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sự hiện diện của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, quý vị trong Đoàn Ngoại giao, đồng đạo các vị khách quý và các bạn cho thấy tầm quan trọng của buổi lễ kỷ niệm ngày hôm nay.

2. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, của dân tộc Việt Nam đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tiếng hô vang *Lời thề Độc lập* trong ngày lập nước, như đã kết nối muôn con tim người dân đất Việt đoàn kết cùng nhau, chung sức, đồng lòng giương cao Cờ đỏ sao vàng tiến lên trong quá trình cách mạng, vượt qua muôn vàn gian khó, hy sinh để bảo vệ nền độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, quyền tự quyết của dân tộc và quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi người dân. Đó vốn là những quyền đương nhiên của mỗi dân tộc, nhưng người dân nước Việt đã phải trải qua biết bao hy sinh, gian khổ mới giành được và trong tâm luôn khắc ghi chân lý “*không có gì quý hơn độc lập tự do*” của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

3. Ngày nay, tiến bước mạnh mẽ trên con đường 75 năm cách mạng vẻ vang, Việt Nam đang vươn tới mục tiêu “*dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh*”. Chúng tôi đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng với tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức khá cao, đời sống nhân dân được cải thiện; ổn định chính trị-xã hội được giữ vững; quốc phòng-an ninh được bảo đảm; thể chế pháp luật ngày càng hoàn thiện; mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế và đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hoà bình, hợp tác tại khu vực và trên toàn cầu.

Những *thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử* đó là minh chứng cho tinh thần, ý chí mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam, khẳng định vai trò là người bạn, đối tác tin cậy của bạn bè và đối tác quốc tế. Đạt được những thành tựu đó, chúng tôi luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ, hỗ trợ hiệu quả và quý báu của nhiều quốc gia, bạn bè, cộng đồng quốc tế mà nhiều Quý vị có mặt hôm nay là đại diện.



Tài liệu

SINH HOẠT CHI ĐOÀN

Ngày 27/8, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã phát biểu đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam trong quá trình tham gia LHQ từ năm 1977. Việt Nam đi đầu trong thực hiện các Mục tiêu phát triển của LHQ, tích cực tham gia gìn giữ hòa bình, an ninh và nhân mạnh: “Quốc khánh lần thứ 75 của Việt Nam trùng với năm Chủ tịch ASEAN và nhiệm kỳ tại Hội đồng Bảo an. Điều này cho thấy sự hiện diện ngày càng mạnh mẽ của Việt Nam trên trường quốc tế”.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, tôi chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được những tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ quý báu, hợp tác hiệu quả của các bạn và toàn thể cộng đồng quốc tế.

Thưa các đồng chí, thưa quý vị,

4. Năm 2020 là một năm đặc biệt, bởi đại dịch COVID-19 không chỉ là một khủng hoảng về y tế, mà đang làm đảo lộn tình hình thế giới với những thiệt hại to lớn về sức khỏe, sinh mạng con người; làm suy giảm nghiêm trọng về kinh tế, thương mại, đầu tư; gây bất ổn trong đời sống chính trị, xã hội và tác động mạnh đến các quan hệ quốc tế trên toàn cầu.

Ngay lúc này, chúng ta vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và dự báo là dịch chưa thể kết thúc trong tương lai gần. Đồng thời, đại dịch cũng cho thấy các quốc gia tùy thuộc vào nhau và hợp tác quốc tế là rất cần thiết.

5. Việt Nam có độ mở lớn về kinh tế và giao lưu thương mại, Việt Nam đang chịu những thiệt hại lớn từ đại dịch. Nhưng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và phát huy ý chí, tinh thần dân tộc, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã chung sức, đồng lòng, sáng tạo, nỗ lực thực hiện “*mục tiêu kép*”, vừa quyết liệt “*chống dịch như chống giặc*”, vừa quyết tâm duy trì, phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống nhân dân để “không một ai bị bỏ lại phía sau”.

Cho đến nay, Việt Nam vẫn kiểm chế, kiểm soát được dịch COVID-19 và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao với mô hình chống dịch hợp lý, hiệu quả, chi phí thấp, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Mặc dù bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch nhưng kinh tế Việt Nam vẫn ổn định, GDP 6 tháng 2020 vẫn đạt mức tăng trưởng dương, đạt gần 2%. Cán cân thương mại thặng dư gần 11 tỷ USD. Sau những tháng đầu năm 2020 bị chững lại, dòng vốn đầu tư FDI vào Việt Nam đã tăng mạnh trong các tháng vừa qua. Theo xếp hạng sức khỏe tài chính của tạp chí The Economist tháng 5/2020, Việt Nam đứng thứ 12/66 nền kinh tế mới nổi, thuộc nhóm *An toàn* trong bối cảnh đại dịch.

6. Chính phủ Việt Nam tập trung làm tốt vai trò *kiến tạo phát triển* và quyết tâm hành động đổi mới, tái cơ cấu kinh tế bền vững, tự cường và chuyển đổi sang nền kinh tế số, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân làm thước đo hiệu quả.

Trước tình hình đại dịch diễn biến phức tạp, Việt Nam đã đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao, hợp tác quốc tế với nhiều hình thức sáng tạo, linh hoạt, hỗ trợ vật tư, trang thiết bị y tế cho 40 quốc gia, tổ chức. Từ tháng 2/2020 đến nay, đã có 30 Hội nghị cấp cao trực tuyến, điện đàm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội với Lãnh đạo các nước, các Tổ chức quốc tế lớn, ASEAN, Tổ chức Y tế thế giới, G20, IPU, Phong trào Không liên kết.

Thưa các đồng chí, thưa quý vị,

7. Chủ động hội nhập quốc tế, Việt Nam đã bước đầu đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch AIPA 41 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, bao gồm làm tốt cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ trong tháng 01/2020, với nhiều hoạt động và sáng kiến quan trọng, kịp thời.

Trong nỗ lực thực hiện các trọng trách quốc tế, chúng tôi cho rằng:

- Toàn cầu hóa, liên kết và hội nhập quốc tế dù đang gặp nhiều khó khăn, trắc trở nhưng vẫn là xu thế lớn đưa nhân loại phát triển. Chúng ta hãy chung tay để toàn cầu hóa trở nên bền vững, nhân văn và an toàn hơn trong thời gian tới.

- Chúng ta cũng cần cùng nhau cải cách các thể chế đa phương theo hướng hiệu quả hơn, mang tính đại diện và thích ứng tốt hơn. Trong đó, Liên hợp quốc ở vị trí trung tâm, các tổ chức như ASEAN là bộ phận hợp thành, để xây dựng trật tự quốc tế công bằng và bền vững. Việt Nam luôn tích cực trong tiến trình này.

- Hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển là nguyện vọng của các nước và người dân trên toàn thế giới. Trong các quan hệ quốc tế, mọi dân tộc, mọi quốc gia cần đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chính đáng của nhau.

- Nhiều nước nhỏ và vừa, trong đó có Việt Nam, đã phải chịu nhiều khó khăn, gian khổ trong đấu tranh vì độc lập, phát triển đất nước và nay đang có những đóng góp quan trọng. Tiếng nói của họ cần phải được lắng nghe, tôn trọng.

- Chúng ta cần hợp tác chặt chẽ để đạt hiệu quả hơn trong phòng, chống dịch Covid-19 và sản xuất, tiêu thụ vaccin; ứng phó với các dịch bệnh khác trong tương lai. Đồng thời không chủ quan trước các nguy cơ an ninh phi truyền thống như ô nhiễm, biến đổi khí hậu, thiên tai...

Tiếp theo phê chuẩn của Nghị viện châu Âu (EP), ngay đầu tháng 6/2020, Quốc hội Việt Nam, đã phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA). Việc Hiệp định EVFTA có hiệu lực từ ngày 1/8/2020, cùng với thực hiện hiệu quả Hiệp định CPTPP và các Hiệp định FTA khác, đang mở ra những cơ hội thị trường to lớn, tạo thêm lực đẩy cho kinh tế Việt Nam phục hồi nhanh, vượt lên mạnh mẽ sau đại dịch và những thập niên tới đây.

8. Việt Nam đang hướng tới hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển năm 2020, giai đoạn 2016-2020 và chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đại hội Đảng sẽ đề ra những định hướng chiến lược cho phát triển đất nước đến 2025 và 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, chúng tôi quyết tâm tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ ASEAN 2020 và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (2020-2021) và các trọng trách quốc tế khác.

Tương lai của Việt Nam song hành với hoà bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới. Trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó đoán định, Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ cùng các nước phòng chống đại dịch hiệu quả cũng như cùng phục hồi, phát triển kinh tế.

Thưa Quý vị Đại sứ, đại biện, đại diện các tổ chức quốc tế,

9. Trong những tháng qua, cuộc sống của Quý vị tại Việt Nam chắc chắn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhiều hoạt động đối ngoại bị đình hoãn, nhiều vị chưa có dịp về nước và đoàn tụ với người thân... Tôi thấu hiểu và đánh giá cao tinh thần chia sẻ và đoàn kết của quý vị đối với Việt Nam. Tôi cũng rất vui mừng được biết trong tất cả các Đại sứ quán, Cơ quan đại diện quốc tế tại Việt Nam, mọi người đều an toàn, khỏe mạnh. Đó là điều rất đáng chúc mừng.

Quý vị đã biết, khi xuân sang, người dân Việt Nam có “Tết Dân tộc” và khi tiết trời vào thu dịu mát, người dân có “Tết Độc lập” - ngày 2/9, mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng, sâu sắc. Tôi tin tưởng rằng trong những ngày thu lịch sử này, quý vị có thể chứng kiến không khí cởi mở, phấn khởi, tràn đầy niềm tin về tương lai đất nước của người dân, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư Việt Nam cũng như quốc tế.

Tôi chân thành cảm ơn và tin rằng các vị Đại sứ, Đại biện và Đại diện các tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối quan trọng của mình, đóng góp nhiều hơn nữa vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và bạn bè, đối tác khắp năm châu bốn biển. Thông qua các Bạn, xin chuyển tới các Lãnh đạo các quốc gia, tổ chức quốc tế, lời thăm hỏi thân tình của Lãnh đạo Việt Nam, và chúng tôi mong sớm được gặp *trực tiếp* các nhà Lãnh đạo của các Bạn.

10. Nhân dịp này, tôi một lần nữa **khẳng định đường lối đối ngoại của Việt Nam** là độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; thúc đẩy hợp tác với các nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, cùng có lợi, giải quyết các khác biệt bằng các biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế.

Thưa các đồng chí, thưa quý vị,

Dù khó khăn biết mấy, người Việt Nam chúng tôi vẫn thường lạc quan rằng “sau cơn mưa trời lại sáng”. Tôi tin tưởng vào tương lai chung bừng sáng tốt đẹp của Việt Nam và các nước trong cộng đồng quốc tế.



Trong không khí trang trọng, thân tình, hoà chung niềm vui “*Tết Độc lập*” với mọi người dân và trọng thể kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9, tôi đề nghị chúng ta cùng nâng cốc:

Vì một thế giới hoà bình, ổn định và phát triển thịnh vượng,

Vì hòa bình, hạnh phúc và phồn vinh của đất nước và nhân dân Việt Nam,

Vì quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam với các quốc gia và các tổ chức và bạn bè quốc tế.

Chúc sức khỏe các đồng chí và quý vị./.

Nguồn: <http://baochinhphu.vn/>





Theo dòng lịch sử

Tháng 9

02/9



Kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
(02/9/1945 - 02/9/2020)

06/9

Kỷ niệm 118 năm Ngày sinh (06/9/1902 - 06/9/2020)
và 78 năm Ngày mất của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong
(06/9/1942 - 06/9/2020)



12/9



Kỷ niệm 90 năm
Ngày Phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh
(12/9/1930 - 12/9/2020)

16/9

Kỷ niệm 70 năm
Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950
(16/9/1950 - 16/9/2020)



19/9

Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn
Trưởng Ban Thường trực Quốc hội
(19/9/1889 - 19/9/2020)



20/9

Kỷ niệm 43 năm Ngày Việt Nam trở thành
thành viên Liên hiệp Quốc
(20/9/1977 - 20/9/2020)



23/9

Kỷ niệm 75 năm
Ngày Nam Bộ kháng chiến
(23/9/1945 - 23/9/2020)



27/9

Kỷ niệm 80 năm
Ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn
(27/9/1940 - 27/9/2020)



30/9

Kỷ niệm 110 năm
Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai
(30/9/1910 - 30/9/2020)



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới

Ngày 4.9, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng giáo viên, học sinh, người trong ngành giáo dục nhân dịp [khai giảng](#) năm học 2020-2021.



Ngày 5.9, học sinh trên cả nước sẽ khai giảng bắt đầu năm học 2020-2021

Trong thư gửi các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh, sinh viên cả nước nhân dịp [khai giảng](#) năm học mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc phòng chống dịch nhưng không dừng sự học của các nhà trường. Đồng thời ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn và những kết quả ngành giáo dục đạt được trong năm vừa qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cũng nhắc lại một học kỳ của năm học trước, khi học sinh "tạm dừng đến trường, không dừng sự học". Đó là quãng thời gian ngành giáo dục phải nỗ lực, chủ động triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm học và triển khai thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT.

"Năm học 2020-2021, đại dịch COVID-19 có thể còn có những diễn biến mới, tôi đề nghị ngành giáo dục cần tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo; khắc phục mọi khó khăn để vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa tổ chức tốt việc học tập cho học sinh, sinh viên; tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nhất là đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư..." - Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước đề nghị trong thư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng mong thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với nghề, sáng tạo. Học sinh, sinh viên học tập tốt, rèn luyện tốt. Phụ huynh tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục tạo điều kiện để con em được học tập, rèn luyện tốt nhất.

"Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành giáo dục và học sinh, sinh viên đạt nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới", Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước viết.



Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng giáo viên, học sinh, người trong ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2020-2021.



Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2020

THƯ
CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG
gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2020 - 2021

Thân ái gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục, các em học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh,

Trong không khí vui tươi của ngày khai giảng năm học mới 2020 - 2021, tôi thân ái gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động đã và đang công tác trong ngành Giáo dục, cùng các em học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh lời thăm hỏi chân tình, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tôi vui mừng nhận thấy, năm học 2019 - 2020, mặc dù đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến các hoạt động của ngành Giáo dục, nhưng với phương châm "*tạm dừng đến trường, không dừng học*", ngành Giáo dục đã chủ động, nhanh chóng triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, thực hiện thành công vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm học. Đây cũng là năm học cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 của ngành Giáo dục, được ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, việc tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 bảo đảm an toàn trong khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn và những kết quả của ngành Giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua.

Năm học mới 2020 - 2021, đại dịch Covid-19 có thể còn có những diễn biến mới, tôi đề nghị ngành Giáo dục cần tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo; khắc phục mọi khó khăn để vừa



phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tổ chức tốt việc học tập cho học sinh, sinh viên; tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc, đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng, rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh cho học sinh, sinh viên; xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn; nỗ lực phấn đấu tạo tiền đề thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 của ngành Giáo dục và lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tôi mong các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với nghề, sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà; mong các em học sinh, sinh viên phát huy truyền thống hiếu học của ông cha, thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt để sau này trở thành chủ nhân tương lai của đất nước, vừa "hồng", vừa "chuyên". Tôi mong các bậc phụ huynh tiếp tục phối hợp với ngành Giáo dục tạo điều kiện để con em mình được học tập, rèn luyện tốt nhất.

Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục và các em học sinh, sinh viên đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới.

Thân ái,



NGUYỄN PHÚ TRỌNG

**Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam**

Thanh Hóa: Tổ chức khai giảng cho học sinh tiểu học và mầm non ngay tại lớp học

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hoá đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị trường triển khai một số hoạt động đầu năm học và tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020-2021.



Theo đó, đối với các trường THCS, TH&THCS; THPT, THCS&THPT và trung tâm GDNN-GDTX (trường TC nghề có hệ GDTX) tổ chức khai giảng tập trung ngoài trời và thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước diệt khuẩn, đo thân nhiệt học sinh, cán bộ, giáo viên.

Đối với các trường tiểu học: Tổ chức khai giảng không tập trung (học sinh tập trung theo đơn vị lớp tại lớp học), thực hiện qua hệ thống loa truyền thanh của nhà trường.

Đối với các trường mầm non: Tổ chức khai giảng không tập trung (học sinh tập trung theo đơn vị lớp tại lớp học) gồm các hoạt động: Giáo viên đón trẻ vào lớp; ổn định tổ chức; cho trẻ xem qua video: Phát biểu chào mừng năm học mới của hiệu trưởng; một số tiết mục văn nghệ của nhà trường (tư liệu sẵn có); giáo viên tại nhóm, lớp tổ chức hoạt động tạo không khí vui tươi cho trẻ. Tùy theo tình hình thực tế của các đơn vị để có cách tổ chức phù hợp.

Thời gian tổ chức buổi lễ: Khoảng 45 phút, đồng loạt vào 7h30 phút, ngày 5-9-2020.
Sau khi tổ chức lễ khai giảng, các nhà trường tiến hành giảng dạy chương trình năm học 2020-2021.

Sở GD&ĐT cũng lưu ý các nhà trường phải chuẩn bị tốt công tác trang trí, tuyên truyền, như treo khẩu hiệu, băng zôn, cờ Tổ quốc tại vị trí trang trọng tạo không khí vui tươi, ý nghĩa trong ngày khai giảng năm học mới.

Nguồn: Báo Thanh Hóa



6 lý do để Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58 “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Tại hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” được tổ chức sáng 31-8, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã nêu lên 6 lý do quan trọng để Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết này.



Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 05/08/2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Ban Kinh tế Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá phối hợp tổ chức sáng 31-8-2020.

Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn-Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, 6 lý do đó bao gồm:

Thứ nhất, Thanh Hóa là một trong số ít các tỉnh có 3 vùng địa lý; có quy mô lớn về diện tích (thứ 5 cả nước); là tỉnh có tài nguyên thiên nhiên phong phú.

Thứ hai, Thanh Hóa là vùng đất “địa linh nhân kiệt” với tên gọi có từ hơn 990 năm qua; dân số đông thứ 3 cả nước; nhiều di sản văn hoá, lịch sử đặc sắc; có nhiều đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, là “Kho người, kho của” trong kháng chiến.

Thứ ba, Thanh Hóa là địa phương có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh; là nơi kết nối đồng bằng Sông Hồng với Tây Bắc, Bắc Trung Bộ. Thanh Hóa có đầy đủ 5 loại hình giao thông; nằm trên tuyến đường huyết mạch Bắc-Nam.

Thứ tư, trong 10 năm qua (Giai đoạn 2010-2020), Thanh Hóa có nhiều đột phá phát triển: Đặc biệt là đột phá về tăng trưởng, đột phá về thu ngân sách; đột phá về thu hút vốn đầu tư; quy mô nền kinh tế nằm trong nhóm đầu cả nước. Thanh Hóa có cơ sở hạ tầng kinh tế quan trọng đã được xây dựng trong thời kỳ vừa qua như, Khu Kinh tế Nghi Sơn; Cảng nước sâu; Cảng hàng không Thọ Xuân... Thanh Hóa đang cần một tầm nhìn mới cho phát triển.

Thứ năm, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 58 sẽ giúp Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới, với tác động cộng hưởng, lôi kéo, thúc đẩy kinh tế vùng; cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển, giảm áp lực cho thủ đô về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, giảm áp lực cho ngân sách Trung ương; trở thành hình mẫu về phát triển hài hòa, nhanh, bền vững.

Thứ sáu, việc ban hành Nghị quyết 58 là hiện thực hoá lời căn dặn của Bác Hồ khi về thăm Thanh Hóa: ***“Tỉnh Thanh Hoá theo tôi, muốn trở thành một tỉnh kiểu mẫu, thì nhất định được, vì người đông, đất rộng, của cải nhiều, chỉ còn thiếu sự điều khiển, sắp đặt”***.

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn cũng nêu bật ý nghĩa của Nghị quyết số 58 đối với Thanh Hoá. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh, Bộ Chính trị ghi nhận những thành quả đã đạt được của tỉnh Thanh Hóa; động viên, khích lệ Thanh Hóa phát triển; khẳng định quan điểm của Đảng về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Thanh Hoá. Đồng thời, tạo sự thống nhất cao trong tư tưởng và nhận thức; mở đường cho những giải pháp mới, đột phá, thu hút nguồn lực trong bối cảnh mới...

Toàn văn Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 05/08/2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” ban biên tập xin được trích dẫn qua đường link sau: [http://tuoitrethanhhoa.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-trong-tinh/nghi-quyet-cua-bo-chinh-tri-ve-xay-dung-va-phat-trien-tinh-thanh-hoa-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045\(1\).html](http://tuoitrethanhhoa.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-trong-tinh/nghi-quyet-cua-bo-chinh-tri-ve-xay-dung-va-phat-trien-tinh-thanh-hoa-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045(1).html)



Đồng chí Lê Văn Châu được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2017-2022

Chiều ngày 12/8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khóa XVIII để thực hiện công tác cán bộ, bầu kiện toàn chức danh Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Thanh - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ thuộc các Phòng, Ban Tỉnh ủy.

Được sự chỉ đạo và đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị kiện toàn bầu bổ sung Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVIII. Với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, tập trung dân chủ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã bầu đồng chí **Lê Văn Châu** - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa với 100% số phiếu đồng ý. Hội nghị cũng đã bầu bổ sung 07 ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVIII gồm: đồng chí **Lê Chí Giang** - UVBCH Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Đoàn Viện Nông nghiệp Thanh Hóa; đồng chí **Nguyễn Xuân Hòa** - Bí thư Đoàn trường Dự bị Đại học dân tộc Sầm Sơn; đồng chí **Nguyễn Thị Hương** - Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Lộc; đồng chí **Lâu Văn Phía** - Phó Bí thư Huyện đoàn Mường Lát; đồng chí **Hà Nam Thành** - Bí thư Huyện đoàn Bá Thước; đồng chí **Trần Thị Thủy** - Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa; đồng chí **Đoàn Văn Trường** - Bí thư Đoàn Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.



*Đồng chí Nguyễn Quốc Thanh - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Văn Châu*

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Văn Châu đã cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn. Trên cương vị công tác mới được giao, sẽ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết chặt chẽ với các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, Trung ương Đoàn cùng với các cấp bộ đoàn trong tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII đặt ra, đưa công tác Đoàn và phong trào TTN tỉnh nhà ngày càng phát triển.



Thường trực Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVIII nhiệm kỳ 2017-2022

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ VĂN CHÂU

Họ và tên: LÊ VĂN CHÂU

Ngày sinh: 15/8/1985

Quê quán: xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 06/02/2007; ngày chính thức 06/02/2008

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ủy ban TW Hội LHTN Việt Nam; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn; Chủ tịch Hội LHTN tỉnh; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

- Từ tháng 9/2008 - 4/2010: Cán bộ tại Ban Tổ chức Tỉnh đoàn Thanh Hóa.

- Từ tháng 4/2010 - 01/2012: Chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh đoàn Thanh Hóa

- Từ tháng 01/2012 - 10/2012: Phó Ban Tổ chức Tỉnh đoàn Thanh Hóa

- Từ tháng 10/2012 - 11/2016: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Thanh Hóa.

- Từ tháng 11/2016 - 6/2017: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Thanh Hóa.

- Từ tháng 6/2017 - 10/2018: Ủy viên Ủy ban TW Hội LHTN Việt Nam; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn; Chủ tịch Hội LHTN tỉnh; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn; Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh; Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh.

- Từ tháng 10/2018 - nay: Ủy viên Ủy ban TW Hội LHTN Việt Nam; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn; Chủ tịch Hội LHTN tỉnh; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn.

Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tổ chức, Kiểm tra năm 2020

Trong 02 ngày, từ ngày 27 - 28/8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Tổ chức, Kiểm tra cho 96 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Huyện đoàn, ủy viên BTV, ủy viên UBKT Đoàn cấp huyện, cán bộ Đoàn chuyên trách Cơ quan Đoàn cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng có đồng chí Lê Văn Châu - Bí thư Tỉnh đoàn, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng ban Trung tâm Hoạt động và bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu nhi. Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Lê Văn Châu đã yêu cầu: các đồng chí học viên chấp hành nghiêm túc nội quy lớp học, tập trung theo dõi và tham gia đầy đủ các hoạt động của lớp học; tăng cường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ công tác tổ chức, kiểm tra. Đồng thời đề nghị Ban tổ chức lớp học phải tổ chức quản lý lớp một cách nghiêm túc, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho lớp học.



Đồng chí Lê Văn Châu - Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tổ chức - Kiểm tra năm 2020

Kết thúc lớp tập huấn, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc chương trình tập huấn và nhân mạnh: Các chuyên đề tập huấn lần này đều liên quan đến những nhiệm vụ cơ bản trọng yếu của công tác Tổ chức, kiểm tra của Đoàn. Do vậy, các đại biểu cần tiếp tục nghiên cứu, nắm vững để vận dụng vào quá trình công tác, nâng cao năng lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Nguồn: tuoitrethanhhoa.vn

Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình tình nguyện, chung tay bảo vệ môi trường, hỗ trợ người nghèo sử dụng nước sạch

Thiết thực tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 2/9; chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XX. Được sự đồng ý của Thường trực Đảng ủy Khối, sự hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh, ngày 31/8/2020, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tổ chức chương trình tình nguyện “chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hỗ trợ người dân sử dụng nước sạch” tại các huyện Hậu Lộc, Nga Sơn, Hoằng Hóa và thị xã Nghi Sơn.

Tại trụ sở UBND của 05 xã: Đa Lộc (Hậu Lộc), xã Nga Bạch, Nga Hải (Nga Sơn); xã Hoằng Phong (Hoằng Hóa) và UBND phường Hải Bình (thị xã Nghi Sơn), đoàn tình nguyện đã tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi, hướng dẫn bà con nhân dân về kiến thức bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh Covid-19; trao 15 máy lọc nước cho 15 trường Mầm non, Tiểu học, THCS tại 5 xã; trao 250 làn nhựa, găng tay sinh học giúp bà con hạn chế sử dụng rác thải nhựa.

Thông qua chương trình hoạt động, tuổi trẻ Đoàn Khối mong muốn người dân thay đổi nhận thức và hành động trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, vệ sinh nước sạch, phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe người dân.

Một số hình ảnh:





Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và GTVLTN Thanh Hóa: tổ chức “ Ngày hội việc làm”, Tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh và GTVL- XKLD cho ĐVTN năm 2020 tại huyện Mường Lát

Thiết thực hướng tới Đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc. Sáng ngày 18/6/2020 tại Trung tâm hội nghị huyện Mường Lát. Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và GTVLTN Thanh Hóa phối hợp với BTV Huyện đoàn Mường Lát, tổ chức “Ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh, giới thiệu việc làm (GTVL) và xuất khẩu lao động (XKLD) năm 2020” cho ĐVTN. Về tham dự ngày hội việc làm có đồng chí Hà Thị Hoa – Phó chủ tịch UBND huyện cùng đại diện các Ban huyện ủy, Phòng giáo dục huyện, MTTQ cùng hơn 600 ĐVTN trên địa bàn toàn huyện. Tại ngày hội Trung tâm đã mời 5 doanh nghiệp và 3 trường ĐH, CĐ trong và ngoài tỉnh về tham gia tuyển dụng, tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp, GTVL.



BTC ngày hội đã trao 16 suất quà cho ĐVTN và 700 Khăn quàng Đỏ cho Hội đồng đội huyện.

Ban Giám đốc Trung tâm HN, DN & GTVL Thanh niên, phòng đào tạo và các Doanh nghiệp, công ty tham gia Ngày hội đã cung cấp các thông tin thị trường lao động trong và ngoài tỉnh, tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp, việc làm; định hướng việc lựa chọn ngành nghề, khối thi cho học sinh cuối cấp sớm có những lựa chọn đúng, hợp lý trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng và lựa chọn ngành, nghề trong tương lai; tuyển dụng lao động làm việc tại các công ty, doanh nghiệp; tư vấn các thị trường XKLD và Du học;. Tại ngày hội, Hội đồng tư vấn Chương trình đã đối thoại trực tiếp, giao lưu, giải đáp những thắc mắc cho ĐVTN học sinh, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trọng việc lựa chọn ngành, nghề cho tương lai.

Chương trình Ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp- tuyển sinh, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động năm 2020 tại huyện Mường Lát đã kết thúc thành công tốt đẹp tạo môi trường thuận lợi giúp ĐVTN, học sinh được giao lưu, đối thoại - trao đổi trực tiếp với các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục - hướng nghiệp, việc làm để giúp ĐVTN và học sinh hiểu rõ, nắm vững nội dung Chương trình làm hành trang học tập, rèn luyện vào đời lập thân, lập nghiệp.

Nguồn: tuoitrethanhhoa.vn



Khởi nghiệp và câu chuyện vượt rào cản: Bài 1: Thay đổi tư duy lập nghiệp

Những năm gần đây, “startup-khởi nghiệp” đã trở thành cụm từ quen thuộc. Đặc biệt, từ năm 2016 khi Chính phủ phát động năm quốc gia khởi nghiệp, làn sóng này đã nhanh chóng lớn mạnh, phủ khắp các lĩnh vực và lan tỏa ra cả nước. Nhiều mô hình, nhiều ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo đã thành công, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và tạo việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, bên cạnh việc định hướng một ý tưởng khởi nghiệp tốt, sự hoàn thiện của hệ thống cơ chế, chính sách sẽ là động lực, nền tảng để doanh nghiệp khởi nghiệp vượt qua rào cản và bước tới thành công.



Mô hình phát triển khởi nghiệp của thanh niên xã Nga Thạch (Nga Sơn)

Tại Thanh Hóa, cùng với chủ trương xây dựng quốc gia khởi nghiệp của Chính phủ, từ năm 2016 đến nay, UBND tỉnh đã quan tâm thực hiện nhiều chương trình, đề án, giải pháp đột phá để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, như: Đề án phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; các đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp... Bên cạnh đó, việc tạo lập hệ sinh thái khởi nghiệp được các cấp, các ngành chú trọng để khuyến khích phát triển đổi mới tư duy sáng tạo, ý tưởng kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp trong giới trẻ. Từ đó, nhiều mô hình, nhiều ý tưởng sáng tạo được áp dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, giúp đa dạng con đường lập thân, lập nghiệp. Tư duy của cộng đồng, nhất là thanh niên đã có nhiều thay đổi, khi nhiều bạn trẻ dám dấn thân, đương đầu với thử thách để xây dựng sự nghiệp cho riêng mình.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành du lịch tại Singapore, chàng trai trẻ Lê Minh Cường, ở TP Thanh Hóa quyết định trở về quê hương để thực hiện ước mơ kinh doanh và chế biến nông sản sạch. Được gia đình ủng hộ, năm 2016, Cường khởi nghiệp bằng việc xây dựng chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch mang thương hiệu HC Farm. Thực hiện đúng tiêu chí kinh doanh thực phẩm sạch từ tâm, HC Farm đã nhập về những đặc sản nông, lâm nghiệp ở khắp các vùng miền trong cả nước và đều có truy xuất nguồn gốc, bảo đảm tiêu chuẩn VietGAP. Đến nay, HC Farm đã có hơn 2.000 khách hàng truyền thống trong tỉnh và hơn 300 khách hàng tỉnh ngoài. Năm 2019, Lê Minh Cường tiếp tục nghiên cứu, mở rộng sản xuất sang lĩnh vực chế biến sản phẩm gia vị truyền thống. Tháng 3-2020, Công ty TNHH Spicy Country do Giám đốc trẻ Lê Minh Cường làm chủ đã được thành lập, với ngành nghề sản xuất gia vị thương hiệu Phúc Lộc Thọ bằng nguồn nguyên liệu nông sản quê hương Thanh Hóa. Để chủ động được nguồn nguyên liệu sạch, tuân thủ quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, Cường đã tìm hiểu các vùng trồng ớt nguyên liệu, thực hiện ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm ớt sạch cho nông dân ở hai huyện Thạch Thành và Thiệu Hóa. Mặc dù chỉ mới chính thức đưa ra thị trường hơn 2 tháng nhưng tương ớt, tương cà thương hiệu Phúc Lộc Thọ đã có mặt ở 42 tỉnh, thành phố trên cả nước. Lê Minh Cường chia sẻ: Con đường khởi nghiệp chưa bao giờ “trải hoa hồng”. Nhưng, chính những khó khăn, thậm chí thất bại ở một vài thời điểm trong quá trình khởi nghiệp đã giúp tôi trưởng thành hơn. Với quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương và những tín hiệu tốt từ mô hình sản xuất, Lê Minh Cường có tham vọng thử nghiệm sản xuất giống ớt mới để cung cấp cho các vùng nguyên liệu, phát triển sản phẩm tương xì dầu, mật mía của xứ Thanh, phấn đấu đưa sản phẩm thương hiệu Phúc Lộc Thọ xuất khẩu ra nước ngoài. Khởi nghiệp bằng việc thi công, thiết kế Trạm điện năng lượng mặt trời và cửa nhựa, sàn đá giả gỗ SPC khi lĩnh vực này còn rất mới mẻ ở tỉnh ta nhưng anh Trịnh Minh Sơn và các cộng sự ở phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn luôn tin tưởng vào triển vọng phát triển tươi sáng và mạnh mẽ của ngành năng lượng này. Công ty TNHH – SLC được thành lập năm 2019, do Trịnh Minh Sơn làm giám đốc. Mặc dù, năm đầu tiên tham gia thương trường vô cùng khó khăn, nhất là trong việc tìm kiếm khách hàng. Tuy nhiên, với những công trình uy tín đã được lắp đặt, sử dụng, số lượng khách hàng tin tưởng vào doanh nghiệp ngày một tăng. Năm 2019, doanh thu của công ty mới đạt khoảng 2 tỷ đồng, nhưng 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu đã đạt gần 10 tỷ đồng, tạo việc làm cho 20 lao động, với thu nhập bình quân 15 triệu đồng/người/tháng. Chia sẻ về kinh nghiệm khởi nghiệp, anh Trịnh Minh Sơn cho biết: Luôn xác định rõ mục tiêu và nhiệm vụ của một người doanh nhân trong cơ chế thị trường là phải thường xuyên bồi dưỡng kiến thức về pháp luật và kinh doanh, học tập kinh nghiệm quản lý và xây dựng tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên. Xác định rõ những hạn chế và khó khăn của doanh nghiệp, phấn đấu xây dựng văn hoá doanh nhân, cạnh tranh lành mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, gắn kết sự phát triển của cộng đồng, góp phần thực hiện các chính sách xã hội nâng cao đời sống người lao động trong doanh nghiệp.

Những năm gần đây, từ chủ trương của Chính phủ và sự vào cuộc của các cấp, các ngành, phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh đã lan tỏa mạnh mẽ. Để hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp theo chủ trương của Chính phủ, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, đề án nhằm phát hiện nhân tố, khơi dậy tinh thần, lan tỏa phong trào, như: Triển khai Đề án “Bí thư Chi đoàn tiên phong khởi nghiệp”, cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên”; hỗ trợ giúp đỡ thanh niên trong việc giới thiệu quảng bá, xây dựng thương hiệu đạt chuẩn OCOP về các sản phẩm do thanh niên phát triển, sản xuất... Bên cạnh đó, đơn vị cũng tích cực trong việc hướng dẫn cơ sở thành lập các tổ hợp tác và HTX thanh niên để được tham gia vay vốn phát triển kinh tế từ các đề án, chương trình phát triển kinh tế do đoàn thanh niên quản lý... Đoàn Thanh niên huyện Thọ Xuân là một trong những điển hình, có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong phong trào hỗ trợ đoàn viên khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp; tổ chức nhiều hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho đoàn viên, thanh niên; thành lập các mô hình câu lạc bộ giúp thanh niên phát triển kinh tế... Qua đó, đã phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã có 700 ý tưởng khởi nghiệp được xây dựng. Có 400 ý tưởng được gửi đi dự thi cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp cấp tỉnh với 15 ý tưởng đã lọt vào vòng chung kết. Trong đó, có 2 ý tưởng đạt giải nhì, 3 ý tưởng đạt giải ba và 10 ý tưởng đạt giải khuyến khích. Anh Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: Phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên thời gian qua đã có nhiều bước chuyển mạnh mẽ, góp phần không nhỏ thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển. Dù là thanh niên nông thôn hay thành thị, bằng nhiều cách làm khác nhau, dù khởi nghiệp ở đâu, ở lĩnh vực nào cũng luôn cần sự năng động, sáng tạo, dám dấn thân, dám khẳng định mình để thắp lên ngọn lửa đam mê, khát vọng làm giàu của tuổi trẻ. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 1.500 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, 25 mô hình HTX, tổ hợp tác thanh niên hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho nhiều lao động. Để phát huy hơn nữa vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc phát triển kinh tế tại địa phương, Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn, hội trên địa bàn tỉnh định hướng, hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên phát triển rộng rãi mô hình kinh tế tập thể với nhiều hình thức, quy mô và trình độ khác nhau trong các ngành, các lĩnh vực. Đây mạnh tuyên truyền, biểu dương, giới thiệu gương người tốt, việc tốt..., giúp các đoàn viên, thanh niên có thêm kinh nghiệm thực tiễn để áp dụng, làm theo; duy trì, phát triển và nhân rộng các mô hình, tổ hợp tác thanh niên sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Có thể khẳng định, với những cơ chế, chính sách của Nhà nước, của tỉnh, sự đồng hành của các cấp, ngành và chính quyền các địa phương trong tỉnh, phong trào khởi nghiệp thời gian qua đã diễn ra khá sôi nổi. Với tư duy đột phá và mạnh dạn trong khởi nghiệp, nhiều thanh niên đã không ngừng vượt khó, sáng tạo vươn lên làm giàu từ chính tiềm năng, lợi thế của địa phương. Qua đó, khẳng định sự lựa chọn con đường của mình là đúng đắn. Họ chính là những tấm gương sáng trong khởi nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ noi theo.